

NHẢY SẠP- NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC TÁI HIỆN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN



Đất nước ta đang trong thời kì hội nhập các nền văn hóa, kinh tế của nước ngoài. Kèm theo đó, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là rất quan trọng. Bản sắc văn hóa dân tộc là giá trị gốc, căn bản, cốt lõi, tiêu biểu nhất, bản chất nhất, được hình thành và phát triển suốt quá trình phát triển đất nước, là nền tảng mang tính trường tồn, bền vững, mang tính dân tộc sâu sắc. Nó được biểu hiện ở nhiều phương diện: cách sống, lối sống, ăn ở, suy nghĩ. Vậy tại sao phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc? Vì bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những giá trị tạo nên vị thế, nét đặc sắc riêng của dân tộc. Mà trong thời kì hội nhập, nền văn hóa dân tộc đã bị pha trộn khá nhiều. Những việc làm đó làm phai nhạt, dần đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. Vậy nên thế hệ trẻ ngày nay cần trang bị cho mình những kiến thức toàn diện, tích cực tiếp thu khoa học kỹ thuật. Luôn đề cao văn hóa dân tộc, giữ gìn những truyền thống văn hóa tốt đẹp, không bắt chước văn hóa dân tộc nước ngoài. Cần tạo ra một môi trường văn hóa lành mạnh, mang đậm đà bản sắc dân tộc. Biết tiết kiệm, trân trọng giá trị lao động và đặc biệt là cần xây dựng cho mình lối sống giản dị cao đẹp. Theo đó, học sinh cần có ý thức học hỏi, rèn luyện để không ngừng tạo lập cho mình một phong cách sống, phong cách học tập, làm việc cao đẹp, phù hợp với yêu cầu của cuộc sống ngày nay, đặc biệt giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc không bị mai một dần.

Múa sạp là nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Các dân tộc ở Việt Nam thường tổ chức múa sạp vào các ngày hội, lễ tết, như ngày mùa, Tết Nguyên Đán hay vào các đêm trăng sáng (người Kơ Mú ở Điện Biên).

Để giáo dục học sinh những nét văn hóa cổ truyền của các dân tộc, nhà trường đã tổ chức trò chơi dân gian Nhảy sạp cho học sinh khối 3, 4,5. Các em học sinh các lớp hăng hái luyện tập trò chơi này vì nó mới lạ và rất hay vừa được chơi và được thả hồn vào điệu nhạc.

Không chỉ có các em yêu thích trò chơi này mà cả các thầy cô của nhà trường cũng tham gia trải nghiệm. Mỗi bước chân, nụ cười của thầy cô và các em chứng tỏ một điều đây là “ngôi trường hạnh phúc”

Một số hình ảnh của thầy cô và các em học sinh tham gia nhảy sạp





